

☞ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๔ คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษกำกับไว้ด้วย ได้แก่ น้ำยาอะเซติกแอนไฮไดรด์ และ อะเซติลคลอไรด์ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนมอร์ฟินเป็นเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟอรีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก ๑๒ ชนิด ที่สามารถนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้

☞ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าชายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่ ๑ ถึง ๔ ได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น



ประเภทแบ่งตามการออกฤทธิ์

แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

- ✓ ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ผีนมorfีน เฮโรอีน สารระเหย และยากลุ่มประสาท
- ✓ ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอีน
- ✓ ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย
- ✓ ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน กล่าวคือ อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น กัญชา



รู้คิด รู้ทัน ป้องกัน

ยาเสพติด



องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ความหมายของยาเสพติด

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อ
นำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ
ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพ
ติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละ
หลาย ๆ ครั้ง ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำ
ให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้

☑เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว
ต้องการใช้สารนั้นในปริมาณมากขึ้น

☑เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้
สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้

☑มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงตลอดเวลา

☑สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง
ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ



ประเภทแบ่งตามแหล่งที่เกิด

แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ

ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือยาเสพติด
ที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น กระต่อม กัญชา เป็นต้น

ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือยา
เสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน
แอมเฟตามีน เป็นต้น



ประเภทแบ่งตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ

แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ

☞ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ ได้แก่ เฮโรอีน
แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ

☞ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติด
ประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของ
แพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่เป็นเท่านั้น ได้แก่
ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน หรือโคคาอีน โคเคอีน และเม
ทาโดน

☞ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๓ ยาเสพติด
ประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติด
ประเภทที่ ๒ ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทาง
การแพทย์ การนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือเพื่อ
เสพติด จะมีบทลงโทษกำกับไว้ ยาเสพติดประเภท
นี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแก้ท้องเสีย
ที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ เช่น
มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น